

HƯNG HÀ

Thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt

Thời gian qua, việc thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) trong giao dịch, mua bán đang ngày càng trở nên phổ biến, mang lại nhiều lợi ích thiết thực. Tại huyện Hưng Hà, hình thức này đã, đang được chính quyền, các ngành chức năng tích cực triển khai và được đông đảo người dân hưởng ứng tham gia.



Các chợ nông thôn trên địa bàn huyện Hưng Hà sử dụng mã QR để thanh toán khi mua hàng.

Từ trước đây, việc TTKDTM khu vực nông thôn ở huyện Hưng Hà gặp nhiều khó khăn do người dân vẫn quen sử dụng tiền mặt, chưa tiếp cận với các dịch vụ công nghệ mới. Nhưng 2 năm trở lại đây, hoạt động TTKDTM khu vực nông thôn của huyện đã có những chuyển biến mạnh mẽ. Từ các siêu thị, cửa hàng kinh doanh đến các khu vực chợ nông thôn đều có mã QR để thanh toán. Chị Nguyễn Thị Phương, thị trấn Hưng Hà cho biết: Hầu hết các siêu thị, cửa hàng, cơ sở kinh doanh hiện nay đều chấp nhận thanh toán bằng hình thức chuyển khoản qua thẻ ATM hoặc quét mã QR. Do vậy, khi đi mua sắm, tôi chỉ cần mang theo ít tiền mặt để thanh toán khi mua những món hàng có giá trị nhỏ, còn lại hầu hết đều thực hiện thanh toán điện tử. Hình thức thanh toán này rất tiện lợi, nhanh gọn, giúp tôi yên tâm khi đi ra ngoài vì không phải

mang theo nhiều tiền mặt trong người. Là một trong những cửa hàng tạp hóa lớn ở thị trấn Hưng Hà, cửa hàng Hải Quỳnh đã tìm hiểu cập nhật công nghệ số TTKDTM nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng khi đến mua sắm. Trung bình một ngày số lượt người đến mua sắm sử dụng hình thức TTKDTM chiếm gần 60%. Chị Tạ Thị Quỳnh, chủ cửa hàng cho biết: Từ ngày tạo mã QR để sử dụng trong quá trình bán hàng, tôi thấy rất tiện lợi. Khách hàng chỉ cần quét mã QR là tiền đã chuyển vào tài khoản mà tôi không phải vất vả tìm tiền lẻ trả lại. Điều này cũng tránh tình trạng nhầm lẫn hay tiền rách, tiền giả. Ông Nguyễn Duy Hiến, Chủ tịch UBND thị trấn Hưng Hà cho biết: Chính quyền địa phương đã chỉ đạo các tổ công nghệ số cộng đồng của thị trấn tích cực tuyên truyền về những tiện ích của việc TTKDTM. Vận động

các cơ sở kinh doanh, dịch vụ, nhất là các cửa hàng tạp hóa, siêu thị mini, quán ăn trên địa bàn triển khai cung cấp mã QR nhằm đem lại lợi ích thiết thực cho người bán và người mua. Đến nay, trên địa bàn thị trấn có hơn 80% các siêu thị, cửa hàng, chợ ứng dụng thanh toán bằng hình thức chuyển khoản hoặc quét mã QR.

Không chỉ ở siêu thị, trung tâm thương mại lớn, các cơ sở kinh doanh, cửa hàng tiện ích, ngay tại chợ nông thôn các xã, thị trấn cũng chú trọng đến việc áp dụng hình thức này. Chị Trần Thị Huyền, thôn Ngũ Đông, xã Diệp Nông cho biết: Chỉ với vài thao tác dễ dàng, nhanh chóng bằng chiếc điện thoại thông minh, khách hàng đã thanh toán chỉ phí mua hàng mà không phải mất thời gian chờ đợi đưa tiền mặt hay nhận tiền thừa như trước nữa. Điều này giúp tiết kiệm thời gian cho cả người bán và người mua. Không riêng quầy hàng của tôi mà các quầy hàng ở đây đều có thể thanh toán bằng chuyển khoản hoặc quét mã QR.

Thậm chí, gần đây phần lớn các khoản sinh hoạt chi tiêu trong gia đình như tiền điện, tiền nước, tiền mạng internet, tiền học phí... đều được người dân trong huyện thanh toán qua ứng dụng trên điện thoại thông minh. Chị Nguyễn Thị Thuần, xã Chí Hòa cho biết: Hàng tháng, sau khi nhận được tin nhắn thông báo chỉ số công tơ điện đã sử dụng và số tiền điện thanh toán, chúng tôi có thể thanh toán tiền điện thông qua các kênh dịch vụ mọi lúc, mọi nơi mà không phải mất thời gian đến các địa điểm thu tiền điện như trước đây.

Để tăng tỷ lệ người dân TTKDTM trong quá trình giao dịch, mua bán để thúc đẩy thương mại điện tử, thúc đẩy số, thời gian qua, huyện Hưng Hà đã đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về ý nghĩa, mục đích của việc TTKDTM; thực hiện cơ chế nhằm tạo môi trường thuận lợi cho việc thực hiện các mục tiêu phát triển TTKDTM; vận động các đơn vị sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện tăng cường việc triển khai áp dụng, sử dụng hình thức mua bán hàng trực tuyến; khuyến khích khách hàng, người tiêu dùng đến mua sắm tại cơ sở kinh doanh tích cực sử dụng hình thức thanh toán này, từng bước thay đổi thói quen trong việc không dùng tiền mặt theo hướng văn minh, hiện đại, góp phần đẩy nhanh quá trình ứng dụng chuyển đổi số trên địa bàn huyện.

THANH THÚY

AN THÁI

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, MTTQ xã An Thái (Quỳnh Phụ) cùng các tổ chức thành viên đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thực hiện tốt cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" góp phần tích cực thay đổi toàn diện đời sống vật chất, tinh thần của người dân địa phương.

Nằm cạnh con đường liên xã rộng mở, tiếng máy cưa, máy đục càng làm không khí sản xuất những tháng cuối năm của cơ sở sản xuất gỗ mỹ nghệ Phiệt Thúy, thôn Hạ thêm rộn rã. Khởi nghiệp từ năm 1997, đến nay ngoài 1 xưởng sản xuất chính rộng trên 1.000m², cơ sở đã mở được 2 cửa hàng giới thiệu sản phẩm. Tích cực thực hiện chủ trương đoàn kết tạo việc làm giúp người dân nông thôn phát triển kinh tế do MTTQ xã vận động, cơ sở đã tiếp nhận và tạo việc làm ổn định cho 9 lao động địa phương và 10 lao động về tỉnh các xã lân cận với thu nhập từ 6 - 10 triệu đồng/người/tháng. Không chỉ sản xuất, kinh doanh hiệu quả, cơ sở Phiệt Thúy còn là hạt nhân tích cực trong phong trào xã hội hóa xây dựng nông thôn mới và các hoạt động văn hóa, xã hội của địa phương. Anh Nguyễn Văn Quân, thôn Hạ cho biết: Tôi làm việc tại cơ sở sản xuất gỗ mỹ nghệ đã được gần 3 năm, địa điểm làm việc gần nhà có máy móc hiện đại hỗ trợ cùng mức thu nhập ổn định nên tôi và nhiều người dân trong thôn yên tâm gắn bó với công việc. Trong quá trình lao động sản xuất, do thường xuyên được chủ cơ sở tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, quy định của địa phương nên chúng tôi luôn đồng thuận và tích cực ủng hộ các chủ trương hiện hành xây dựng nông thôn mới, đóng góp các quỹ phúc lợi xã hội, xây dựng đời sống văn hóa của xã.

Còn với bà Đàm Thị Khuê, 75 tuổi, thôn Thái Thuận, gần退休 người nay được sống trên quê hương sắp về đích xã nông thôn mới kiểu mẫu với những thành quả của mình



Diện mạo xã An Thái sắp cán đích xã nông thôn mới kiểu mẫu.

chung tay xây dựng khiến bà không giấu được niềm tự hào. Bà Khuê xúc động chia sẻ: Ngay khi MTTQ và các đoàn thể của xã tới tuyên truyền, vận động, gia đình tôi tiên phong hưởng ứng chủ trương hiến đất làm đường, ngoài phá bỏ tường bao, cây ăn quả lâu năm, hiến hơn 100m² đất thổ cư trị giá gần 1 tỷ đồng, tôi còn tích cực vận động 11 hộ dân đồng thuận ủng hộ chủ trương của xã. Nhờ "Ý Đảng lòng dân" hòa làm một nên ở An Thái không chỉ có đường thông thoáng mà các cuộc vận động, các chương trình an sinh xã hội, xây dựng quê hương đều được người dân tích cực ủng hộ.

Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" được MTTQ xã tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể triển khai thực hiện, trong đó đặc biệt coi trọng công tác tuyên truyền, vận động. Ông Đoàn Tiến Lèn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã An Thái cho biết thêm: Triển khai thực hiện cuộc vận động đã tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện của cấp ủy, chính quyền và sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân trên quê hương sắp về đích xã nông thôn mới kiểu mẫu. Cán bộ làm công tác mặt trận đã "miệng nói, tay làm"

ngày càng khang trang, sạch đẹp, tạo thuận lợi trong phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân. Thu nhập bình quân đầu người của địa phương năm 2023 ước đạt hơn 73 triệu đồng, tăng gấp 2 lần so với thời điểm đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 0,93%, tỷ lệ lao động qua đào tạo có việc làm đạt gần 90%. Toàn xã có trên 7km đường được nhựa hóa, bê tông hóa. Nhân dân địa phương còn chung tay lắp đặt trên 11km đường điện thấp sáng đường quê với tổng kinh phí trên 20 tỷ đồng. Cảnh quan môi trường được cải thiện, môi trường xanh, sạch, đẹp. 100% thôn, xóm trên địa bàn đã hoàn thành xây dựng đời sống văn minh, văn hóa, nếp sống văn minh, tiến bộ. Năm 2023, tỷ lệ gia đình văn hóa toàn xã đạt trên 95%...

Sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị cùng sức mạnh đại đoàn kết của toàn thể nhân dân không chỉ giúp An Thái cán đích xã nông thôn mới kiểu mẫu mà còn làm điểm tựa vững chắc để địa phương tiếp tục vươn tới những thành công trong tương lai.

CƯỜNG TRIỆU

Hơn 420 tỷ đồng giải ngân theo Nghị quyết số 11/NQ-CP

Sau gần 2 năm thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, đến nay Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh đã giải ngân hơn 420 tỷ đồng, đạt 83,81% kế hoạch. Trong đó, cho vay học sinh, sinh viên mua máy tính đạt gần 9 tỷ đồng, cho vay giải quyết việc làm đạt gần 263 tỷ đồng, cho vay nhà ở xã hội đạt gần 148 tỷ đồng, cho vay giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập đạt 733 triệu đồng.

Để hoàn thành 100% kế hoạch được giao với số tiền hơn 500 tỷ đồng, thời gian tới Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh chỉ đạo phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội các huyện tiếp tục rà soát, phê duyệt đối tượng và triển khai giải ngân các chương trình theo Nghị quyết số 11/NQ-CP bảo đảm đúng đối tượng, công khai, minh bạch; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với hoạt động tín dụng chính sách nói chung và các chương trình theo Nghị quyết số 11/NQ-CP nói riêng, trên cơ sở đó kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi tiêu cực, tham nhũng, trục lợi chính sách...

MINH HƯƠNG

THÁI THUY Hoàn thành sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2024

Năm 2024, huyện Thái Thụy được giao chỉ tiêu tuyển 432 công dân, trong đó 390 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự (NVQS), 42 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Từ ngày 28 - 30/11, Ban CHQS huyện phối hợp với các địa phương tổ chức sơ tuyển tại 36 trạm y tế xã, thị trấn. Các công dân được khám sàng lọc như đo chiều cao, cân nặng và một số bệnh lý khác... quá trình sơ tuyển bảo đảm đúng quy định. Hội đồng NVQS các xã, thị trấn đã điều sơ tuyển 1.942 công dân, lên sơ tuyển có 1.748 công dân (đạt 90%), 194 công dân vắng mặt có lý do. Kết quả sơ tuyển, 1.460 công dân đủ điều kiện tham gia khám tuyển tại huyện (đạt 83,5%). Theo kế hoạch, trong tháng 12 Hội đồng NVQS huyện tổ chức khám tuyển NVQS tập trung tại huyện.

NGUYỄN THẨM

TIỀN HẢI

Tập trung chăm sóc, bảo vệ đàn vật nuôi

Để bảo vệ đàn gia súc, gia cầm, huyện Tiền Hải đã chủ động các biện pháp tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; ngăn chặn dịch từ nơi khác đến. Đồng thời, làm tốt công tác tiêm phòng định kỳ cho gia súc, gia cầm. Đến tháng 10/2023, theo thống kê, toàn huyện có đàn trâu, bò là 5.773 con, đàn lợn 54.597 con, đàn gia cầm 1,58 triệu con. Tiền Hải được cấp gần 10.940 liều vắc-xin dịch tả lợn, 3.975 liều tụ cầu trùng, 5.410

liều phó thương hàn, 5.000 liều lở mồm long móng, 1.030 liều tụ huyết trùng trâu, bò, bệnh dại 6.890 liều, viêm da nổi cục 1.025 liều. Tiền Hải đã hoàn thành tiêm phòng cho đàn lợn trong hộ nuôi nhỏ lẻ đạt trên 90%, tiêm vắc-xin lở mồm long móng cho trâu, bò, đạt 95%... Ngoài ra, ngành chuyên môn đã phối hợp với 11 trang trại nuôi lợn hướng dẫn các biện pháp chăn nuôi bảo đảm vệ sinh môi trường, triển khai tiêm cho tổng đàn lợn đạt kết quả cao. Khuyến cáo các hộ chăn

nuôi chấp hành nghiêm việc tiêm phòng vắc-xin cho gia súc, gia cầm thuộc diện phải tiêm khi tái đàn. Tiêm phòng đầy đủ theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn một số vắc-xin cần tiêm ngay tại thời điểm này và bảo đảm tiêm phòng định kỳ với trâu, bò tiêm phòng bệnh tụ huyết trùng, lở mồm long móng. Đàn lợn tiêm phòng các bệnh tật, lở mồm long móng và bốn bệnh đỏ (tụ huyết trùng, dịch tả, đóng dấu, phó thương hàn). Với đàn gia cầm bảo đảm tiêm đầy đủ vắc-xin cúm gia

cầm, Newcastle, Gumboro, đàn chó, mèo tiêm phòng vắc-xin phòng dại...



Hộ chăn nuôi huyện Tiền Hải chủ động phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi.

Ông Trần Thế Lục, xã Đông Xuyên cho biết: Khi được địa phương tuyên truyền về thời điểm tiêm phòng vắc-xin cho đàn gia súc, gia cầm vụ thu đông, tôi đã đăng ký với Ban Chăn nuôi và Thú y xã, bố trí thời gian để tiêm phòng cho đàn lợn. Ngoài ra, gia đình tôi đã chú ý gia cố lại chuồng nuôi nhốt gia súc, gia cầm, sử dụng bao bạt để che chắn xung quanh, giảm tối đa tình trạng gió lùa khi thời tiết chuyển lạnh và thường xuyên rắc vôi bột vệ sinh chuồng trại, phun thuốc khử trùng để đàn vật nuôi khỏe mạnh, tránh được dịch bệnh khi thời tiết chuyển sang mùa đông. Còn đối với gia đình ông Lê Ngọc Giang, xã Vũ Lăng từ đầu năm đã chủ động tiêm vắc-xin phòng, chống các loại bệnh thường gặp ở đàn vật nuôi như: bệnh tụ huyết trùng, lở mồm long móng, cúm... Cùng với đó, chuồng trại nuôi 200 con gà thịt, gà đẻ vệ sinh sạch sẽ, với đầy đủ hệ thống máng ăn, nước uống được bố trí hợp lý. Ngoài ra, để hạn chế ảnh hưởng của thời tiết đến đàn vật nuôi, gia đình chủ động bổ sung chế độ dinh dưỡng giúp đàn gà tăng sức đề kháng. Thường xuyên cải tạo đệm lót sinh học từ trấu tạo môi trường chăn nuôi luôn sạch sẽ, thoáng mát. Với các biện pháp chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh, thời tiết mùa lạnh cho đàn gia súc, gia cầm của huyện Tiền Hải sẽ góp phần hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do thời tiết, dịch bệnh gây ra.

MẠNH THẮNG